



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในวันหมอนามัยแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ รพ.สต. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน และกล่าวว่า ช่วงการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา หมอนามัยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการควบคุม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทำงานควบคู่กับ อสม.ทุกชั้นตอน ห้องความรู้แก่ อสม. และเคาะประตูบ้านดูแลประชาชนตามมาตรการของ สร. อย่างเข้มข้น ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการโรคของประชาชนจนได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติ ขอชื่นชมทุกท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ นี่คือการประสบความสำเร็จของประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thaigov

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุ มาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังโรค ผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกรายจะต้องเข้ากักกันในสถานที่รัฐจัดให้จนครบ 14 วัน ส่วนพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 หน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงาน เพิ่มการเฝ้าระวังแรงงานลักลอบเข้าประเทศผิดกม. ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 8 - 9 ก.ย. 2563 รวม 2,636 คน ทั้งหมดไม่พบเชื้อ สำหรับโรงงานและสถานประกอบการซึ่งมีทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวทำงานรวมกันจำนวนมาก ได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ขอความร่วมมือชะลอการนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเข้ามา ในกรณีที่พบผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นเป็นจุดแพร่เชื้อ จะต้องดำเนินการตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, อินโฟเควส, mcot, js100, matichonweekly, thebankokinsight)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงแผนการกระจายทรัพยากรลงพื้นที่เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ว่า ขณะนี้มิชุดป้องกันส่วนบุคคล 1.4 ล้านชุด หน้ากาก N95 จำนวน 2.4 ล้านชิ้น และหน้ากากทางการแพทย์ 43 ล้านชิ้น โดยมีโรงงานผลิตหน้ากากเพิ่มจาก 9 แห่ง เป็น 45 แห่ง กำลังการผลิตวันละ 3.4 ล้านชิ้น เพียงพอสำหรับบุคลากรแพทย์และประชาชนทั่วไป สำหรับยารักษาโรค ขณะนี้มีฟาวิพิราเวียร์ 5.9 แสนเม็ด ยาแรมเดซิเวียร์ 400 หลอด ทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่เตรียมไว้เพียงพอสำหรับรองรับกรณีระบาดมากกว่า 2-3 เท่า ส่วนการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดในไทย จุฬาฯ, บ.ไบโอเนท-เอเชีย จก. และ บ.ไบยา ไฟโตฟาร์ม ให้เตรียมเอกสารให้พร้อม หากสามารถทดลองในมนุษย์ได้แล้วจะได้ไม่ล่าช้า

-นพ.วิฑูรย์ อนันต์กุล ผอ.กองสาธารณสุขชุกฉก. กล่าวว่า สร.ได้พัฒนาสถานกักกันโรคแต่ละรูปแบบให้ตอบโจทย์ของประเทศในการนำผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาพัก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานและการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าคนในประเทศไทยจะไม่ติดโรคจากผู้เดินทางเข้ามา และเร่งจัดตั้งสถานกักกันโรคทางเลือกในทุกจังหวัด พร้อมทั้งเดินทางค้นหาผู้ป่วยในประเทศ เนื่องจากอาจมีผู้ที่มีเชื้อโดยไม่แสดงอาการหลงเหลืออยู่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สจจ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ได้หารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงแนวทางการตรวจสอบการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อคัดกรองโควิด 19 ให้มีความเที่ยงตรง เนื่องจากหน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบการใช้งานทุก 6 เดือน แต่ยังไม่มีการไตร่ตรองถึงหน่วยงานสังกัด สร. ในต่างจังหวัดดำเนินการเรื่องนี้

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, thebankokinsight, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, businessstoday, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศวันที่ 14 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย กลับจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย และกาตาร์ 1 ราย เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยกลับบ้านสะสมเท่าเดิม 3,312 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 105 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,475 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ตอบกระทู้ถามสดในรัฐสภาเรื่องแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ได้หาทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้เร็วที่สุดอีกครั้ง โดยจะเสนอ ศบค. ศค. และ ครม. เห็นชอบ ซึ่งที่ผ่านมาทาง ศบค. ได้ลงพื้นที่ใน จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงเกาะสมุย รอเตรียมความพร้อมคนไทย และมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้เป็นผู้แพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ ก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้สัมภาษณ์กรณีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมน้ำตกภายในเขตอุทยานฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่

ประเด็นข่าว

1 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า ได้พบกับผู้ประกอบการรวมทั้งนักท่องเที่ยวหลายราย พบว่าทุกคนที่มาเที่ยวมีความประสงค์จะเล่นน้ำตก จึงเสนอวิธีดำเนินการเพื่อนำไปแก้ไขอนุญาตให้ลงเล่นน้ำได้ แนวทางเบื้องต้นอาจจะให้นักท่องเที่ยวจอง มีการจำกัดจำนวน และกำหนดเวลาให้ลงเล่นน้ำประมาณ 20-30 นาที จากนั้นให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ 5-10 นาที โดยจะนำร่องที่น้ำตกเอราวัณ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การพัฒนาวัคซีนปกติจะใช้ระยะเวลาการศึกษานานโดยเฉลี่ย 10 ปี แต่เมื่อมีโรคระบาดที่มีความรุนแรง จึงต้องทำงานแข่งกับเวลา มีการศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้นโดยยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก วัคซีนโควิด 19 ซึ่งสามารถรู้ผลได้ภายในสิ้นปีนี้ถือว่าทำเร็วกว่าปกติเป็น 10 เท่า จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การผลิตวัคซีน

ประเด็นผลกระทบ

1.นักฟุตบอลชาวอุซเบกีสถานติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, nationtv, newtv, siamsport)

-กรมควบคุมโรค เผยผลการสอบสวนโรคควบคุมโรค กรณีนักฟุตบอลไทยลีกชาวอุซเบกีสถาน ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR รวมผู้สัมผัสทุกสถานที่ 441 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 100 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 341 คน ให้ผลตรวจเป็นลบ 147 คน รอผลการตรวจ 286 คน ขอให้มั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคคือ สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ครั้งที่ 2 ของนักฟุตบอลและทีมงานสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ยืนยันไม่พบเชื้อ ขณะนี้นักฟุตบอลและทีมงานรวม 51 คน อยู่ในช่วงของการกักตัว มีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

2.ฝ่ายระวังการลักลอบเข้าไทยตามแนวชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, nationtv, 77kaoded

-เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และตม.ตาก ตรวจเข้มแนวชายแดนไทย-เมียนมา 5 อำเภอใน จ.ตาก จับหนุ่มชาวจีน ลักลอบข้ามแดนบริเวณตรงข้ามชายแดนด้าน อ.แม่สอด สอบสวนพบทำงานอยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงบิจีเอฟ ฝั่งประเทศเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนติดกับประเทศเมียนมา กำชับนายอำเภอ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ให้ระมัดระวังการลักลอบผ่านแดนตามเส้นทางธรรมชาติ ในส่วนของ สธ. ได้ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 13 คัน ลงพื้นที่ชายแดนเพื่อตรวจหาเชื้อร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งได้กำชับให้ นพ.สสจ. ด้านควบคุมโรค บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคในแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย โดยให้ถือว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจนำเชื้อมาแพร่สู่ประเทศไทยได้ ด้าน รว.สธ.สั่งเตรียมความพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันโรค และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการดำเนินงานของ สสจ. และรพ.พื้นที่ชายแดน หากพบการระบาดในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

-นายธนิตพล ไซยันทน์ ที่ปรึกษา รพ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อประชุมวางมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ระบบสาธารณสุข และการฝ่ายระวังคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง โดย สสจ.ตาก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้วางมาตรการคือ จะมีการยกระดับการป้องกันโรคในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ทั้งหมด สร้างช่องทางประสานงานกับฝ่ายเมียนมาตามพื้นที่ต่างๆ การพิสูจน์บุคคลที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดน เปิดโควิดคอลเซ็นเตอร์อีกครั้ง วางแผนรพ.สนาม และนำร่องพัฒนาชุมชนต่างชาติในเขตเมืองให้เป็นชุมชนต่างด้าววินวอร์มอล

3.จนท.ตรวจโควิดแรงงานไทย-ต่างด้าวหะหลวม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, tnthailand, Amarin)

-นายภาคภูมิ เดชหัสดิน แอดมินเพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพการแหกของพนักงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง ระบุว่า ที่ตรวจหาโควิด 19 ไม่เจอ อาจเป็นเพราะไม่ได้ตรวจอย่างจริงจัง เคยมีเจ้าหน้าที่จาก 5 หน่วยงาน ประมาณ 30 คน เข้ามาตรวจคัดกรองโควิด 19 ในสถานประกอบการที่ตนทำงาน ซึ่งมีคนงานทั้งไทยและต่างด้าวประมาณ 300 คน มีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อคลุมสีฟ้าทำหน้าที่ตรวจเพียง 2 คน ใช้แค่เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจที่ศีรษะพนักงานประมาณ 15 คน แล้วขอพาสปอร์ตไปจดรายงาน เจ้าหน้าที่ที่เหลือหามุมถ่ายรูปกับคนงานที่นั่งคอยตรวจ แล้วก็กลับไป

4.เตรียมพร้อมรับแรงงานเขมรเข้า จ.จันทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-วันนี้ (15 ก.ย.) จันทบุรีนำเข้าแรงงานกัมพูชาล็อตแรก 500 คน เพื่อเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อเรียกร้องของล้งผลไม้กว่า 80 แห่ง ด้านจังหวัดระดมตำรวจ ทหาร ตม. สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการตรวจโควิดเข้มข้น ก่อนที่กรมควบคุมโรคจะพิจารณาให้เข้ามาอีก 500 คน ที่หน้าด่านพบว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเตียงพักคอย เตียงคัดกรอง รวมทั้งสุขาเคลื่อนที่ไว้ให้บริการแก่แรงงานที่จะเข้ามา รวมทั้งซักซ้อมในการตรวจคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ และการเว้นระยะห่าง ก่อนส่งมอบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานไปกักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าติดเชื้อโควิด 19 จะส่งตัวไปรักษาและส่งกลับประเทศทันที

ประเด็นข่าว

5.เตือนการระบาดระลอกสอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำในประเทศ โดย 1.จังหวัดชายแดนและข้างเคียง หากเห็นคนต่างดาวแปลกหน้า ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบและไปตรวจสอบ 2.เจ้าของครัวเรือน รวมถึงธุรกิจห้างร้าน และโรงงานต่าง ๆ ควรส่งแรงงานต่างด้าวไปตรวจคัดกรอง 3.รัฐควรพัฒนาระบบบริการตรวจโควิด 19 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ 4.รัฐควรทบทวนนโยบายการนำเข้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ จากต่างประเทศ เน้นเฉพาะที่จำเป็น โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ควรพิจารณาปรับให้คนไทยที่กำลังหางานมาทดแทน สิ่งสำคัญที่สุด คือ การระงับ ยุติ หรือชะลอการวางแผนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่างน้อย 6 เดือน แล้วค่อยประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา คอลัมน์ ย่อยข่าว, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, tnnthailand, thebangkokinsight, sanook, nationtv, xinhua-thai)

- WHO ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกภายใน 24 ชั่วโมง มีมากกว่า 370,000 คน โดยยังต้องจับตาสถานการณ์ในอินเดีย สหรัฐฯ และบราซิล
- หลายประเทศในเอเชีย เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แต่เน้น ๆ และเชิงรุกมากขึ้นในปีี้ หวังลดโอกาสที่กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่จะติดโรคโควิด 19 เพราะจะทำให้ระบบสาธารณสุขรับมือไม่ไหว
- เยอรมนี ผู้คนหลายพันคนรวมตัวประท้วงตามเมืองต่างๆต่อต้านมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด 19
- รัสเซีย แจกจ่ายวัคซีน Sputnik-โพร ล็อตแรกไปยัง 85 ภูมิภาคทั่วประเทศ แม้การทดสอบเฟสที่ 3 ยังไม่เสร็จสิ้น ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากชาติตะวันตกถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ฮ่องกง ผู้เชี่ยวชาญ ระบุ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นไวรัสที่มนุษย์สร้างขึ้น เชื้อมาจากห้องแล็บในจีน ด้านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนออกแถลงปฏิเสธว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าไวรัสหลุดออกมาจากห้องทดลอง
- อินเดีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 94,372 ราย ผู้ป่วยสะสม 4.75 ล้านราย เสียชีวิตเพิ่ม 1,114 ราย รวมเสียชีวิต 78,586 ราย
- เกาหลีใต้ จะผ่อนคลายกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมในโซล หลังจากผู้ป่วยใหม่ค่อยๆ ลดลง เหลือติดเชื้อเพิ่มวันละ 80-100 คน
- นิวซีแลนด์ จะยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ควบคุมการระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ 21 ก.ย.นี้ ยกเว้นเมืองออกแลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดครั้งที่สอง จะมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
- เมียนมา ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 201 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,796 ราย เสียชีวิต 16 ราย ทางกาได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 กับประชาชนแล้ว 191,696 ตัวอย่าง
- ออสเตรเลีย กระแสต่อต้านการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์กำลังรุนแรงมากขึ้น ล่าสุดปลัดสาธารณสุขรัฐควีนส์แลนด์ถูกขู่ฆ่าและต้องมีตำรวจตามคุ้มกันตลอดเวลา
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยยืนยัน 28,937,285 ราย กลับบ้านแล้ว 20,804,204 ราย ยังรักษาในรพ. 7,208,570 ราย เสียชีวิต 924,511 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 1.สหรัฐฯ ผู้ป่วยสะสม 6,707,025 ราย ผู้ป่วยใหม่ 30,424 ราย 2.อินเดีย ผู้ป่วยสะสม 4,845,003 ราย ผู้ป่วยใหม่ 93,215 ราย 3.บราซิล ผู้ป่วยสะสม 4,330,455 ราย ผู้ป่วยใหม่ 14,597 ราย

MOU แก้ปัญหาแม่วัยใส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (New18, thaipost, เดลินิวส์, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รรมว.สธ. พร้อมด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ และนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ทั้ง 3 กระทรวงจะร่วมมือกันทำงานในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ข่าวรุมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์คั่นปากอยากเล่า

-กล่าวว่า วัย 54 ปี ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. เป็นปีที่หนักสุดในชีวิต เพราะมาพร้อมกับความคาดหวัง และแบกภาระในการแก้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้งานครบรอบวันคล้ายวันเกิด 13 ก.ย.ที่ผ่านมา มีเพียงการทำบุญเรียบง่ายและอบอุนที่รพ.สงฆ์ ร่วมกับบุตรสาว บุตรชาย ครอบครัว พร้อมซรก.สธ.ที่ใกล้ชิด โดยระบุว่าสิ่งที่อยากได้ที่สุดในปีนี้ คือ ให้โควิด 19 หมดไปจากประเทศไทย ต้องการเห็นคนไทยกลับไปทำมาหากินเป็นปกติอีกครั้ง และให้ประเทศไทยพ้นจากความลำบาก ประชาชนอยู่ดีกินดี ส่วนคำอวยพรที่ปลื้มไม่น้อยคือ สารอวยพรจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชื่อว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมเช่นนี้จะทำให้ท่านมีแรงทำงานไม่มีหมดแน่นอน

โรคเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคเบาหวานเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เซลล์ต่างๆ ของร่างกายนำน้ำตาลกลูโคสไปใช้ได้ลดลง หรือร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินเพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ อาการที่พบ คือ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย รับประทานอาหารมากขึ้นแต่น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เห็นภาพไม่ชัด ตาพร่ามัว กรณีที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้

ประเด็นข่าว

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีอาการชา เจ็บตามแขนขา เส้นประสาทเสื่อม และเกิดแผลที่เท้าได้ง่าย จอประสาทตาเสื่อม ผู้มีความเสี่ยงเบาหวาน คือ มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุงและขาดการออกกำลังกาย พฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากกรรมพันธุ์ สตรีที่มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติ มีโรคถุงน้ำในรังไข่

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า หากมีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานโดยไม่มีการควบคุม อาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ คือ ชาปลายมือ ปลายเท้า จอประสาทตาเสื่อม ไตวาย มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนปกติ โรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลด้วยการรับประทานยาที่มีแป้งสูงในปริมาณมาก หลีกเลี่ยงของหวาน ชา กาแฟที่มีการเติมน้ำตาล น้ำอัดลม ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด ตรวจและบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ หมั่นตรวจสุขภาพตา ไต หัวใจ เท้า สมอ และควรกินยาหรือฉีดยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

วิธีเลือกครีมบำรุงผิว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ครีมบำรุงผิว เป็นครีมที่ใช้ทาผิวกายเพื่อเพิ่มเติมและรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ทำให้เกราะป้องกันของผิวหนังแข็งแรง ประกอบด้วย 1.สารเคลือบผิว 2.สารดูดความชื้น 3.สารเติมเต็ม ควรเลือกครีมบำรุงผิวให้เหมาะกับสภาพผิว โดยเฉพาะผิวมัน เพราะมักเป็นสิวและโรคผื่นรังแคได้ง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังอักเสบ ยาทารักษาสิวกทุกชนิดทำให้ผิวหนังแห้งกร้าน โดยเฉพาะหลังจากล้างหน้าจะรู้สึกผิวแห้งตึงเป็นขุย ส่วนครีมสำหรับผิวมันไม่ควรมีส่วนประกอบของสารเคลือบผิว เพราะจะทำให้ผิวหนังมันมากขึ้น และอาจอุดตัน เป็นสิวง่าย

คัดกรองสุขภาพ พระ-เณร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ศ. (พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรที่เฝ้าต่อพระธรรมวินัย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเถรานุเถระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมพิธี โดยกิจกรรมภายในงาน มีการซักประวัติ คัดกรองเบื้องต้น รับการตรวจเลือดและเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจรักษาโรค ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจตา ตรวจทางทันตกรรม และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งมีบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์-สามเณรได้ศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑ์สารสกัดดอกดาหลา

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-นพ.โอบาส การย์กวิพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า สารสำคัญในดอกดาหลา คือ สารกลุ่ม flavonoids และ phenolics สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยของผิว และมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ elastase ที่เร่งการเกิดริ้วรอยบนผิวหนังได้ สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงพัฒนาสารสกัดดาหลาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยบำรุงผิว ต่อต้านการเกิดริ้วรอย เช่น โคมัลมังมือจากสารสกัดดอกดาหลา สามารถใช้ล้างมือได้บ่อยครั้งโดยไม่ทำให้ผิวแห้งและช่วยลดการเกิดริ้วรอยได้

มีฉายาพี่พลอกขายเครื่องนวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, สยามรัฐ, เนชั่นทีวี

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง โพสต์ร้องเรียนว่า มีขบวนการสาวประเภทสองขายเครื่องนวดรูปปลาโลมา ที่ตลาดวัวหรือตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ใช้เสียบไฟบ้าน ทำงานโดยการสั่น ไม่มีเอกสารใดๆ และไม่มีเครื่องหมาย อย. โดยราคาที่ซื้อ 3,600 บาท แต่ราคาขายในออนไลน์เพียง 100-300 กว่าบาทเท่านั้น ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่ามีคนแจ้งในโลกออนไลน์หลายแห่ง

ข่าวปลอมเอื้อหมายนาฬิกามะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยแพร่กรณีมีการโพสต์และแชร์คลิปวิดีโอเรื่อง เอื้อหมายนาฬิกา มะเร็ง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2



☎ 0 2591 8612-3



http://pr.moph.go.th



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

